

สรุปประเด็นจากที่ประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกัธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของอธิบดีและองค์ประชุม
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ	<p>๑. นโยบาย รมว.กสธ. จัดทำเป็น One Page พร้อมทั้งได้มีการสื่อสารให้หน่วยงานสังกัด กสธ. รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย</p> <p>๒. ขอให้ผู้บริหารศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย</p> <p>๓. การบริหารแผนงานปี ๖๓ ราย Cluster เน้นเป้าหมายต้องชัดเจน รวมถึงกิจกรรมสำคัญ และกำหนดกิจกรรมที่จะให้ Regional Lead ดำเนินการ</p> <p>๔. การจัดประชุม PP Meeting ณ จ.บุรีรัมย์ ให้ความสำคัญการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด</p> <p>๕. การประชุมร่วม ๒ กรม ครั้งต่อไป คาดว่าจะจัดประชุมเดือน พ.ย.๖๒ โดยกรม อ. เป็นเจ้าภาพ สำคัญ คือ การเตรียมความพร้อมสถานการณ์หมอกควัน</p>	<p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ มอบ กผ. เตรียมการให้ผลการประชุมฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ มอบ กผ. เตรียมการร่วมกับ สล. และผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๙ ก.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม กัธร สุวรรณกิจ กรม อ.	รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	<p>๓.๑ กค. นำเสนอ ภาพรวมผลการเบิกจ่ายเดือน ก.ค.๖๒ เป้าหมายกรม อ. ร้อยละ ๙๔ ผลร้อยละ ๘๔.๓๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย สำหรับภาพรวม ๔ งบรายจ่าย ตามเป้าหมาย ๑๙ หน่วยงาน ข้อมูล ณ ๓๑ ก.ค.๖๒ และแจ้งเรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖๓ ทั้งนี้ ประธานการประชุม แจ้งว่า การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานงบประมาณปี ๖๓ จะพิจารณาแผนงบประมาณรายจ่าย และประมาณการงบประมาณรายจ่าย Fixed cost ของหน่วยงาน โดยบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามที่ประมาณการ คลาดเคลื่อนได้ร้อยละ ๑๐</p> <p>๓.๒.๑ ชมรม ศอ. นำเสนอความก้าวหน้า HPC Transformation โดยมี “ปฏิญญาน่านฟ้าสีคราม” เมื่อวันที่ ๑ ก.ค.๖๒ เป็นข้อตกลงร่วมกันมุ่งสู่ Smart Regional Leader และมติที่ประชุมชมรม เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๒ ประกอบด้วย การพิจารณาปรับชื่อสถาบันส่งเสริมสุขภาพ, PP Service Package (MCH, Pre ageing และ Aging), Mapping การดำเนินงานของ ศอ.๑ - ๑๒ และ สสม., Timeline รวมทั้งข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อน HPC Transformation</p>	<p>รับทราบ มอบทุกหน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. เร่งรัดประมาณการงบประมาณที่ใช้ในเดือน ก.ย.๖๒ หากหน่วยงานประสงค์คืนเงินขอให้ส่งข้อมูลให้ กค. ภายใน ๒๓ ส.ค.๖๒</p> <p>๒. ศึกษาและเตรียมความพร้อม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๖๓ เพื่อดำเนินการได้หลังจากประกาศใช้</p> <p>รับทราบ เห็นชอบตามที่เสนอ และมอบ ศอ. กำหนดให้ชัดเจนว่าประชาชนได้รับ PP Package ขั้นพื้นฐานเรื่องใดบ้าง และขับเคลื่อนการดำเนินงานลงพื้นที่ในฐานะ Regional Lead ร่วมกับภาคส่วนอื่น รวมทั้งพัฒนา PP Premium และ PP Extra Service ตลอดจน Mapping เป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ภายใต้ HPC Transformation กับแผนงาน/แผนเงิน/แผน ศอ. เพื่อขับเคลื่อนงานปี ๖๓</p>

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของอธิบดีและองค์ประชุม
	<p>๓.๒.๒ ศอ.๘ นำเสนอ Excellence and Quality Product โดยดำเนินงาน Community Lab ตั้งแต่กลุ่มสตรีและเด็กประถมวัย จนถึงกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ๔ เรื่อง ได้แก่ สร้างนวัตกรรม, บูรณาการมีส่วนร่วม, สร้างการเรียนรู้, สอดรับกับปัญหาของพื้นที่ และแก้ปัญหาถูกต้องและยั่งยืน ระยะเวลาการดำเนินงาน มี.ค. – ก.ย.๖๒</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ</p>	<p>๕.๑ กจ. นำเสนอกำหนดการดำเนินงานระบบบริหารผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (PMS) รอบที่ ๒/๖๒ ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ ก.ค. – ๓๐ ก.ย.๖๒ และประชาสัมพันธ์ การสำรวจความคิดเห็นผู้ได้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บริหารองค์การ ๙ – ๑๓ ก.ย.๖๒ และ ผู้บริหารประเมินตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ ๑๖ – ๒๐ ก.ย.๖๒ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กค., กพร., กผ. จัดทำเอกสารหลักฐานส่งให้ กพร. ภายใน ๖ ก.ย.๖๒</p> <p>๕.๒ ผู้แทนคณะทำงาน DMKM Operational Center นำเสนอการบริหารจัดการ ฐานข้อมูลและแผนที่ความรู้กรมอนามัย (DMKM) ซึ่งในปี ๖๓ จะกำหนดเป็นเกณฑ์ในการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ และนำมาใช้ พิจารณาความดีความชอบ ทั้งนี้ ประธานการประชุมเสนอให้กำหนดเกณฑ์การประเมิน ที่สะท้อนผลลัพธ์ของกรม (Result Base)</p> <p>๕.๓ สส. ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แนวทาง ๑๐ Packages และเพลงประกอบ พร้อมทั้งเชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ และเปิดตัวแนวทาง ๑๐ Packages ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ในวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ</p> <p>๕.๔ สส. นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานการควบคุมและป้องกันภาวะดาวน์ซินโดรม ได้ประกาศเป็นชุดสิทธิประโยชน์แล้ว โดยผู้ที่สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรอง ต้องมีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป โดย ๖ จังหวัดนำร่อง สามารถดำเนินการตามชุดสิทธิประโยชน์ได้ทุกกลุ่มอายุ ยกเว้นจังหวัดอื่นๆ เน้นผู้ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และได้จัดการอบรมครู ก. และครู ข. แล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอให้แต่งตั้ง กก.พิจารณาชุดสิทธิประโยชน์ โดย สส. เป็นเจ้าภาพหลัก รวบรวมข้อมูล</p>	<p>รับทราบ มอบหน่วยงานจัดทำเอกสารหลักฐาน ดังนี้</p> <p>๑. กค. เรื่อง การประหยังบประมาณ</p> <p>๒. กพร. เรื่อง ภาวะผู้นำ</p> <p>๓. กผ. เรื่อง ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงาน ขององค์การ, การส่งเสริมการใช้ Digital และการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน</p> <p>รับทราบ</p> <p>รับทราบ มอบ สส. จัดทำ One Page และทำหนังสือเชิญ รรช.กสธ.</p> <p>รับทราบ</p>
<p>วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ</p>	<p>๖.๑ สพด.ประชาสัมพันธ์หนังสือมาตรฐานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กประถมวัย</p>	<p>รับทราบ</p>